

KẾT LUẬN**HỘI NGHỊ THÀNH ỦY LẦN THỨ 13, KHÓA XVI**

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVI tổ chức Hội nghị lần thứ 13 vào ngày 19/10/2023 để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 và xem xét, cho ý kiến về một số nội dung theo Quy chế làm việc. Sau khi xem xét, thảo luận các nội dung, Thành uỷ kết luận:

I. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM**1. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm**

Trong 9 tháng đầu năm, Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ và cấp uỷ các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, đạt kết quả tích cực. Trong đó, xác định, lựa chọn, phân công cụ thể thực hiện một số nhiệm vụ cấp thiết, trọng tâm cần thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; với phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, cụ thể sản phẩm đầu ra. Đồng thời, kịp thời bổ sung các nội dung theo chỉ đạo của Trung ương và phát sinh từ thực tiễn. Tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của thành phố.

Các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân thành phố được quan tâm chỉ đạo, chủ động triển khai quyết liệt, có hiệu quả ngay từ những ngày đầu năm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân đã được Thành uỷ, các cấp uỷ triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng bảo đảm chủ động, kịp thời, linh hoạt và hiệu quả. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đổi mới mạnh mẽ công tác sắp xếp, bố trí tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Thành uỷ và

các cấp ủy đã xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể về công tác dân vận và đưa vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác năm 2023; chỉ đạo hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác nắm bắt tình hình, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục ổn định và phát triển. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố tiếp tục được cải thiện. Hiệu quả từ chuỗi các hoạt động xúc tiến đầu tư đã mang lại kết quả tích cực trong thu hút đầu tư nước ngoài, đứng đầu cả nước về số vốn thu hút trong 9 tháng đầu năm, hoàn thành sớm mục tiêu kế hoạch năm. Khởi công, khánh thành một số công trình, dự án lớn, góp phần nâng tầm vị thế và mở ra không gian, dư địa phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm; quần đảo Cát Bà cùng với Vịnh Hạ Long được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, liên kết vùng được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, công tác tham mưu có những thời điểm chưa kịp thời, có lúc chưa bảo đảm theo yêu cầu về thời gian; một số nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, và phát triển kinh tế - xã hội theo Chương trình, Kế hoạch, các thông báo kết luận của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy còn chậm, muộn. Tình trạng buông lỏng quản lý quy hoạch xây dựng, đất đai còn xảy ra ở một số địa phương, đơn vị; công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu các cấp, nhất là cấp huyện, xã còn chưa bảo đảm, chưa giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo ở cơ sở. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố còn chưa tốt. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt thấp so với kế hoạch đề ra: tổng sản phẩm trên địa bàn, chỉ số sản xuất công nghiệp, thu ngân sách nhà nước, tổng vốn đầu tư xã hội, kim ngạch xuất khẩu; đặc biệt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước và sản lượng hàng qua cảng giảm so với cùng kỳ. Công tác giải ngân vốn đầu tư công trên một số lĩnh vực chưa đạt yêu cầu. Công tác giải phóng mặt bằng và thi công tại một số dự án chưa bảo đảm tiến độ yêu cầu; mới khởi công, khánh thành 06/18 dự án trọng điểm năm 2023. Giá vật tư, nguyên liệu đầu vào ở mức cao, thị trường bị thu hẹp gây áp lực lớn lên hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tiến độ thực hiện chủ đề năm về chuyển đổi số còn chậm. An ninh kinh tế, an ninh mạng vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; còn xảy ra các vụ đình công, tai nạn lao động, cháy nổ. Tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông ở mức cao trong cả nước, cá biệt có một số trường hợp vi phạm là cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang.

2. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm

Trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ tại Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 06/12/2022 của Thành ủy về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các nội dung kết luận của Thường trực Thành ủy tại các cuộc làm việc với các địa phương, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2023; Thành ủy yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy tập trung, ưu tiên thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

2.1. Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân

- Tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong toàn Đảng bộ, trong từng cơ quan, đơn vị trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tích cực thảo luận, phát huy trí tuệ tập thể; bảo đảm thống nhất trong thực hiện các nguyên tắc, quy định của Đảng. nỗ lực cống hiến vì mục tiêu chung; nhất là trong thực thi nhiệm vụ cần bảo đảm theo đúng các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 46-CTr/TU, ngày 08/3/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương về các chính sách xã hội, đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đội ngũ trí thức...

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế làm việc của cấp ủy các cấp trên cơ sở các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy và thực tiễn triển khai, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất trong toàn hệ thống chính trị; sớm ban hành Quy chế làm việc sửa đổi, bổ sung của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Khóa XVI.

- Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả, thực chất Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW về “Đẩy mạnh xây dựng chính đồn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu. Hoàn thành biên soạn và xuất bản công trình “Lịch sử Đảng bộ Hải Phòng - Tập IV (2000 - 2020)”;

xây dựng và triển khai thực hiện các đề án thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số nhiệm vụ cấp thiết, trọng tâm cần thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

- Hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thành phố năm 2023. Ban hành Kế hoạch luân chuyển cán bộ giai đoạn 2023 - 2025 gắn với việc kiện toàn, sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện: Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); Đề án sắp xếp Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe thành phố; Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023 - 2030”.

Triển khai và thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên và các tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023.

- Tăng cường chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Đảng; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy trình, quy chế phù hợp với các quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và giải quyết các vụ án, vụ việc, nhất là những vụ án, vụ việc mà Ban Chỉ đạo Trung ương kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý. Xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Thường vụ Thành ủy, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm bám sát bám sát yêu cầu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm vụ xây dựng Đảng, bộ máy chính trị, phát triển kinh tế - xã hội thành phố; tránh đưa vào Chương trình công tác những nội dung không khả thi, phải điều chỉnh.

- Hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố. Tiếp tục chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc do các Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố theo dõi, chỉ đạo xử lý.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản, các cơ chế, chính sách sát hợp với thực tế và xuất phát từ lợi ích thiết thực của Nhân dân; Ban hành

Quyết định sửa đổi Quyết định số 1738-QĐ/TU, ngày 27/01/2015 của Ban Thường vụ Thành uỷ về “Ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với Nhân dân”. Chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu lập hồ sơ đăng ký đất đai, cấp quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo theo Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 06/12/2022. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở công nhân, quan tâm thu hút đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao cho người lao động trong các khu công nghiệp.

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự vào cuộc sâu rộng của toàn dân, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, cùng đồng lòng, chung sức với thành phố thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - chính trị; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và các chương trình, kế hoạch phối hợp; Tổ chức tốt các hoạt động nhân Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2023, vận động, sử dụng hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thành phố đối với các hoạt động chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo; Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân gắn với đánh giá 01 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

2.2. Về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại

- Các cấp uỷ, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã thực hiện trong 9 tháng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

- Chủ động, tích cực phối hợp triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch hoạt động Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng gắn với thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 14/NQ-CP, ngày 08/02/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Tiếp tục tập trung hoàn thiện Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy mạnh triển khai Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; ưu tiên các nhiệm vụ liên quan đến thành lập thành phố thuộc thành phố tại huyện Thủy Nguyên và thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương.

- Tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện Chủ đề năm 2023 của thành

phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”: Đẩy nhanh tiến độ rà soát, triển khai các thủ tục để lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chi tiết, đặc biệt các quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp, khu đô thị. Triển khai Đề án xây dựng nông thôn mới thành phố giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số đã được phân bổ kinh phí triển khai, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ năm 2023, giải ngân kinh phí đã được cấp theo đúng kế hoạch đã đề ra.

- Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; rà soát các nguồn thu, sắc thuế, quyết liệt thu ngân sách nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đấu giá, đấu thầu, đất đai để tăng thu ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh hoạt động của các Tổ công tác chống thất thu ngân sách nhà nước thành phố. Xây dựng các đề án thực hiện thí điểm chính sách phí, lệ phí quy định tại Nghị quyết số 35 của Quốc hội.

- Thực hiện quyết liệt các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các cản trở, khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục giải quyết kịp thời các thủ tục đầu tư, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, chuẩn bị sẵn mặt bằng sạch để ưu tiên thu hút các dự án đầu tư. Tích cực triển khai quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, công nghiệp, du lịch trọng điểm đặc biệt là các dự án đầu tư về cảng biển, cảng hàng không, khu, cụm công nghiệp, các dự án du lịch tại Đồ Sơn, Cát Bà, các khu đô thị, nhà ở xã hội, trung tâm thương mại. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng các dự án hạ tầng giao thông quan trọng, như: Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách số 2, Dự án mở rộng sân đỗ máy bay - Giai đoạn 2 và Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hàng hóa Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi...

- Tiếp tục tăng tốc các dự án và có các chiến lược cụ thể hơn để tạo hành lang thuận lợi kêu gọi nhà đầu tư và thúc đẩy nhanh quá trình phát triển nhà ở xã hội; ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố; Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn thành phố đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố.

- Hoàn thiện Đề án tổng thể phát triển du lịch thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó có phương án tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà; Đề án Nghiên cứu, xây dựng và quảng bá sản phẩm du lịch gắn với lịch sử Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại Hải Phòng đến năm 2030. Tập trung nghiên cứu để có giải pháp hữu hiệu trước mắt và lâu dài giải quyết căn bản tình trạng ùn tắc giao

thông giữa đảo Cát Bà và đất liền... Nghiên cứu, lập chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị Khu du lịch Đồ Sơn; rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương trên địa bàn quận Đồ Sơn. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác giải quyết trình tự, thủ tục các dự án phát triển du lịch trên địa bàn thành phố.

- Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số năm 2023; đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ đã được phân bổ kinh phí triển khai, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ năm 2023 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động khoáng sản, quyết liệt đấu tranh, xử lý nghiêm nhằm chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, hủy hoại môi trường, không đúng quy hoạch.

- Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, và thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tiếp tục quan tâm nhu cầu thụ hưởng văn hóa cho công nhân, lao động, người có thu nhập thấp. Ưu tiên dành nguồn lực, quyết tâm xóa nghèo trên địa bàn thành phố trong năm 2024. Đầu tư trường đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu sớm có nhà máy xử lý rác theo công nghệ hiện đại.

- Tập trung triển khai, thực hiện tốt các thỏa thuận hợp tác, các giao kết hợp tác kinh tế, biên bản ghi nhớ với các địa phương, đối tác song phương và đa phương. Bám sát thực hiện các nội dung đã ghi nhớ, ký kết với các tổ chức, đối tác nước ngoài; tranh thủ nguồn lực quốc tế cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố; tìm kiếm cơ hội ký kết các thỏa thuận hợp tác mới trên các lĩnh vực. Khẩn trương có các giải pháp phát huy hiệu quả thị trường Mỹ khi quan hệ song phương Việt - Mỹ đã được nâng cấp lên mức “Đối tác Chiến lược Toàn diện”. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân.

- Nắm chắc tình hình tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo; giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, nắm chắc địa bàn, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thành phố. Quyết liệt thực hiện các giải pháp kiềm chế, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông. Đẩy mạnh trấn áp tội phạm, nhất là các tội phạm có tổ chức, tội phạm về ma túy. Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

2.3. Một số công việc, nhiệm vụ cụ thể

- Về nhiệm vụ thu ngân sách, đặc biệt là thu nội địa: Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo nghiên cứu sâu về cơ cấu nguồn thu, khu vực còn dư địa để tăng thu, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố

nhưng kê khai và nộp thuế tại địa phương khác... để có giải pháp thu ngân sách hiệu quả.

- *Về nhiệm vụ thành lập Khu kinh tế tại Khu vực phía Nam thành phố (bám theo tuyến đường bộ ven biển):* tập trung chỉ đạo để đến hết năm 2023 hoàn thiện dự thảo Hồ sơ; đến năm 2024, tập trung phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện Hồ sơ và năm 2025 hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thành lập Khu kinh tế.

- *Về Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố:* các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo nghiên cứu và triển khai đúng nội dung Nghị quyết; nhất là trong quá trình đề xuất, nghiên cứu, thẩm định các dự án về nhà ở xã hội.

Giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

- *Về nhiệm vụ bảo đảm chất lượng nước sạch nông thôn:* Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo rà soát tổng thể hoạt động của các nhà máy nước quy mô nhỏ trên địa bàn thành phố, đề xuất giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng cấp nước không bảo đảm vệ sinh; báo cáo Thường trực Thành ủy **trong tháng 10/2023**.

- *Về nhiệm vụ đầu tư, nâng cấp đi vào hoạt động ít nhất 01 bệnh viện tuyến huyện hoặc bệnh viện khu vực:* Đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố dành ưu tiên các nguồn vượt thu, thường vượt thu đầu tư thực hiện; đồng thời chỉ đạo nghiên cứu, xem xét các phương án thu hút đầu tư trong và ngoài nước, bảo đảm cả về chất lượng và quy mô đầu tư, xứng tầm với vị thế của thành phố; nhất là các nhà đầu tư nước ngoài hoặc các nhà đầu tư thực hiện đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế.

- *Về công tác chuyển giao một số cơ sở nhà, đất của các bộ, ngành Trung ương về thành phố:* Đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường chỉ đạo bám sát, tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của các cơ quan Trung ương liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- *Về phương án tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà:* phân công đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp chỉ đạo, Sở Du lịch chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan thực hiện; báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy **trong tháng 11 năm 2023**.

- *Về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng:* Khẩn trương hoàn thiện việc sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Đồng thời, đẩy nhanh

sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Đồng thời, đẩy nhanh việc xây dựng Quy trình giải quyết công việc của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tại các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy theo hướng áp dụng tiêu chuẩn ISO; bảo đảm rõ đơn vị chủ trì, rõ thời hạn giải quyết và nghiên cứu giảm bớt quy trình xin ý kiến; hoàn thành **chậm nhất trong tháng 11 năm 2023**.

II. MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG TRÌNH TẠI HỘI NGHỊ

1. Tổng kết Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 16/5/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất các nội dung đề xuất của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố; ủy quyền cho Thường trực Thành ủy chỉ đạo hoàn thiện, ban hành Báo cáo tổng kết và Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 16/5/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XIV về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

2. Ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất ban hành Nghị quyết về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030.

Nơi nhận:

- Thường trực Ban Bí thư (để báo cáo),
- Các ban Trung ương Đảng (để báo cáo),
- Các đảng bộ trực thuộc Thành ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các ban, cơ quan Thành ủy,
- Các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố,
- Các đồng chí Ủy viên Thành ủy,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.



Lê Tiến Châu